

วัฒนาวิทยาลัย จัดละครเพลงภาษาอังกฤษ สุด

อลังการเรื่อง Beauty and The Beast

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา จัดกิจกรรมละครเพลงภาษาอังกฤษ สุดอลังการ “Beauty and The Beast” ด้วยนักเรียนกว่า 600 คนร่วมแสดงเข้มข้นตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดง การร้อง การแสดงออก ไปจนถึงการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการฝึกความชำนาญทางด้านภาษา และการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน แสดงรวม 5 รอบ ในวันที่ 23 – 25 มกราคม ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย



นายหฤกุล ชนะชมภู นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในทุก 2 ปี ทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจะได้มีการจัดกิจกรรมละครเพลงภาษาอังกฤษของชาววัฒนา เป็นประจำ โดยในปีที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา จะจัดละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่อง “Beauty and The Beast” ซึ่งเป็นนิทาน “วอลท์ดิสนีย์ คลาสสิก” เพื่อเป็นการฝึกความชำนาญทางภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกให้แก่เด็กนักเรียน โดยละครที่แสดงทุกเรื่อง เป็นการแสดงสด ร้องสด หุ่นทูนอย่างไม่มีคิดถึงผลกำไร มีเนื้อหาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ชมและให้ความรู้ไปพร้อมกัน

เดิมกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนประถม 3 และ 4 ต่อมาได้ปรับเสริมเมื่อมีโอกาสหรือวาระพิเศษต่างๆ อาทิ เมื่อคราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 130 ปีของทางโรงเรียนด้วย จึงได้จัดแสดงละครเพลงที่โด่งดังเรื่อง “The Sound of Music” ซึ่งครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนความยิ่งใหญ่ของละครเพลงภาษาอังกฤษ โดยมีการคัดเลือกนักแสดงรวมกว่า 1,000 คน และมีนักเรียนชายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเข้าร่วมการแสดงในครั้งนั้นด้วย

โดยหลังจากนั้นเป็นต้นมาละครเพลงของวัฒนา จึงเป็นละครที่เน้นทั้งความสนุกสนานและมากด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทั้งการคัดเลือกนักแสดง พลังความคิด การแสดงออก และพลังแห่งความตั้งใจของเด็กๆ รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้จัดละครเวที ที่ทรงเกียรติทุกท่าน

ด้าน ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กล่าวว่า ละครเพลงเรื่อง **“Beauty and The Beast”** เป็นเรื่องที่ทำทลายความสามารถของบรรดาที่มงานและเหล่านักแสดงเป็นอย่างมาก ด้วยเนื้อเพลงในเรื่องนี้เป็นเพลงที่ไพเราะ แต่ร้องยาก และยังต้องมีการแสดงไปพร้อมกับการร้องและการเต้น เด็กๆ ที่ทำการแสดงต้องเป็นเด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลงที่ค่อนข้างดีมาก่อน ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้คัดเลือกนักแสดงเอก หลายคนที่อยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนและผ่านเวทีประกวดชนะเลิศมาแล้ว ทั้งในและต่างประเทศ รวมนักแสดงทั้งหมดประมาณ 600 คน ในระดับประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย

โดยผู้ชมจะไม่ผิดหวังกับการชมละครเพลงภาษาอังกฤษ “Beauty and The Beast” อย่างแน่นอน ซึ่งการแสดงจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 รอบ วันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. และ เวลา 13.00 น. , วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. และ เวลา 13.00 น. และในวันที่ 25 มกราคม 2556 รอบเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมคุณครูอุมาเปศลชีวี ชั้น 7 อาคารอายุระดา กีรีนกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซ.สุขุมวิท 19 ติดต่อสอบถามและซื้อบัตรได้ที่สมาคมผู้ปกครองและครู โทร. 02-6512077-9